



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ โดยได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑ อัตรา ในระหว่างวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ จึงประกาศผลการสรรหา โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดไปหาน้อยตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรนี้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรหรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือมีการประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ครั้งใหม่ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายใดที่ขึ้นบัญชีไว้ตามประกาศนี้ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่า มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณา สั่งจ้างหรือยกเลิกการจ้างแล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

๑. ผู้นั้นได้รับการทำสัญญาจ้างไปแล้ว
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นขอสละสิทธิการสั่งจ้าง
๔. ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาการสั่งจ้าง

กำหนดวันรายงานตัว ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวปฏิบัติงาน เมื่อได้รับการแจ้งจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วเท่านั้น และจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไปรายงานตัวครั้งแรกหรือการเรียกตัวครั้งต่อไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ จะทำหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ทำการไปรษณีย์รับฝาก ตามที่อยู่ของผู้สมัครให้ไว้ในเอกสารใบสมัคร ดังนั้นหากผู้ผ่านการ สรรหาและเลือกสรรได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ ขอให้ติดต่อแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางละอองตา พงษ์ฤกษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๒	นางสาวปัทมพร ทองอาสา	ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรลำดับที่ ๑ จะแจ้งให้ไปรายงานตัวปฏิบัติงาน เมื่อได้รับการแจ้งจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วเท่านั้นและจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
๒	๐๐๔	นางสาวนิชาภา แซ่จะวัด	
๓	๐๐๖	นางสาวปิยะวรรณ สิงห์พรม	
๔	๐๐๕	นางสาวพรทิพย์ พรหมประศรี	
๕	๐๐๑	นางสาววรรณกมล ชัยโสสม	

